

Số: 374 /BC-HĐND

Bến Tre, ngày 19 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO THẨM TRA
của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp
tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019; qua theo dõi lĩnh vực văn hoá, xã hội và qua kết quả giám sát, khảo sát của Ban; sau khi trao đổi, thảo luận, Ban Văn hoá - Xã hội thống nhất ý kiến thẩm tra như sau:

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 (lĩnh vực văn hóa – xã hội):

1. Những kết quả đạt được:

Ban Văn hóa- Xã hội cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa- xã hội như đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa – xã hội của Nghị quyết HĐND tỉnh đều được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả khả quan. Tỷ lệ lao động qua đào tạo gần đạt chỉ tiêu Nghị quyết (Nghị quyết giao 58%, thực hiện đạt 57,2%); tạo việc làm cho lao động đạt 68,2% chỉ tiêu Nghị quyết; hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 61,58% chỉ tiêu Nghị quyết...

Trên từng lĩnh vực, các ngành thuộc khối văn hóa – xã hội đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả quan trọng. Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được đầu tư theo kế hoạch, số lượng trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia tăng, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm. Phân hiệu Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động ổn định. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh được tập trung thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đẩy mạnh. Lĩnh vực du lịch tiếp tục có khởi sắc, trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng để góp phần quảng bá tiềm năng du lịch như tổ chức ra mắt website du lịch của tỉnh, Hội chợ OCOP Đồng bằng sông Cửu Long, Lễ hội trái cây ngon, an toàn và triển khai Đề án Làng văn hóa du lịch huyện Chợ Lách; lượng khách du lịch và doanh thu từ du lịch đều tăng so cùng kỳ. Trên lĩnh vực thông tin truyền thông: tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

trong quản lý nhà nước và tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, đã tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính để chấn chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, xuất bản phẩm; đã ban hành Kế hoạch quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2025. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được quan tâm, các ngày lễ trọng của các tôn giáo lãnh đạo tỉnh đều đến thăm, chúc mừng các chức sắc tôn giáo; nhìn chung, các tôn giáo được tạo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, đã góp phần tích cực cùng với nhà nước thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo trợ xã hội...

2. Những vấn đề cần quan tâm:

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2019, lĩnh vực văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh có những vấn đề cần quan tâm sau:

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

+ Cơ sở vật chất trường lớp tuy được quan tâm đầu tư nhưng nhiều nơi do xây dựng lâu đã xuống cấp. Việc trang cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường tiểu học, trung học cơ sở được phân cấp về cho huyện, qua khảo sát, Ban nhận thấy việc thực hiện ở các địa phương còn nhiều bất cập, chưa thống nhất về quy trình, thủ tục, chưa đảm bảo chất lượng.

+ Nhu cầu gửi trẻ trong độ tuổi mầm non của người dân đang tăng, hệ thống trường mầm non công lập bị quá tải, trong khi việc kêu gọi xã hội hóa giáo dục mầm non đang gặp khó khăn do thiếu giáo viên mầm non, thiếu quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư và quy trình, thủ tục liên quan đến việc cho thuê đất, giao đất còn nhiều bất cập.

- Lĩnh vực y tế:

+ Quản lý nhà nước về y, dược tư nhân còn hạn chế. Tình trạng nhà thuốc, quầy thuốc bán thuốc không theo toa vẫn còn phổ biến. Việc các bác sĩ tại các phòng mạch tư vừa khám bệnh, vừa bán thuốc cho bệnh nhân trong khi không có quầy thuốc tại cơ sở theo quy định vẫn xảy ra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra mặc dù có thực hiện nhưng chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao; nhân lực, kinh phí dành cho hoạt động của các Phòng Y tế nói chung và cho công tác thanh tra, kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

+ Chất lượng các dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân; chất lượng khám chữa bệnh bằng BHYT vẫn còn có ý kiến phản ánh chưa hài lòng của cử tri.

+ Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên toàn tỉnh vào cuối năm 2018 đạt 92% dân số¹, tuy nhiên, theo Báo cáo của UBND tỉnh thì hiện tại tỉ lệ này đạt 90,5%, sụt giảm 1,5% nhưng trong Báo cáo không nêu lý do vì sao sụt giảm.

- Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội:

+ Việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo theo Đề án đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững một số nơi thực hiện chậm.

¹ Theo Báo cáo số 409/BC-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019

+ Các tệ nạn xã hội như ma túy, đánh bạc tăng, biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả chưa cao. Công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng chưa phát huy hiệu quả, công tác đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và việc quản lý người nghiện sau cai gặp nhiều khó khăn, số lượng người nghiện ma túy trong cộng đồng còn nhiều gây bất an cho người dân.

+ Công tác bảo vệ trẻ em chưa kịp thời, 6 tháng đầu năm đã xảy ra một số trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục.

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:

+Tình hình nhạc sóng tạm lắng dịu nhưng qua khảo sát, Ban Văn hóa – Xã hội nhận thấy công tác quản lý nhà nước ở cơ sở gặp nhiều khó khăn, thiếu các phương tiện, điều kiện để có thể thực hiện được các nhiệm vụ được giao: ở cấp xã không có phương tiện đo độ ồn, các quy định pháp luật về trang bị phương tiện và thẩm quyền xử phạt còn vướng mắc...

+Việc khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa ở cơ sở chưa hiệu quả. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa- Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre chậm do phải chờ Hướng dẫn liên tịch của Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch².

+Thể thao thành tích cao của tỉnh có nguy cơ tụt hạng so với khu vực và cả nước do nguồn lực đầu tư từ ngân sách còn hạn chế, nguồn xã hội hóa chưa thực hiện được³. Việc chậm ban hành Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng cho các vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao theo Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao đã ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng này.⁴

II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ văn hóa – xã hội 6 tháng cuối năm 2019:

Năm 2019, trên lĩnh vực văn hóa xã hội, Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát là *"phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân"*, để đạt được mục tiêu này và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, ngoài các giải pháp đã được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, Ban đề nghị xem xét một số giải pháp sau:

²Nghị quyết ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2018 nhưng đến ngày 03 tháng 5 năm 2019, hai Sở mới có Hướng dẫn liên tịch số 1212/HDLT-SVHTTDL-STC

³ Do trên địa bàn không có doanh nghiệp lớn đứng ra bảo trợ, đầu tư cho các đội tuyển thể thao thành tích cao liên quan đến chế độ, chính sách cho thể thao thành tích cao gồm: Nghị quyết về chế độ tiền hợp đồng, thuê mướn chuyên gia, huấn luyện viên ngoài tỉnh và vận động viên thi đấu cho các đội tuyển Bến Tre và Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Bến Tre. Sau đó, UBND tỉnh đã xin rút Nghị quyết thứ nhất với lý do để tập trung nguồn lực thực hiện Nghị quyết thứ 2, tuy nhiên, đến trước Kỳ họp thứ 11, UBND tỉnh tiếp tục xin rút Nghị quyết thứ 2 do phải chờ xin ý kiến các cơ quan Trung ương. Lý do phải xin ý kiến Trung ương là UBND tỉnh bổ sung đối tượng vận động viên, huấn luyện viên thuộc đối tượng Hội khỏe Phù Đổng vào dự thảo Nghị quyết nhưng đối tượng này không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 61/2018/TT-BTC.

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

+ Tăng cường trách nhiệm, nâng cao ý thức bảo quản tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường, phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được trang cấp. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát lại quy trình, thủ tục trang cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường tiểu học, trung học cơ sở được phân cấp về huyện để thực hiện cho thống nhất, vừa đảm bảo quyền tự chủ của đơn vị, vừa đảm bảo chất lượng trang thiết bị.

+ Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 của UBND tỉnh nhằm làm rõ những mặt được, khó khăn, vướng mắc qua quá trình triển khai thực hiện để xây dựng kế hoạch mới với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành, nhất là các quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025.

- Lĩnh vực y tế:

+ Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và cải cách hành chính để phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân.

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm trên các lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý hành nghề y dược tư nhân.

+ Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa, đồng thời tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT toàn dân đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.

- Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội:

+ Tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo để đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,3% vào cuối năm 2019 đúng thực chất. Tăng cường công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động.

+ Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đoàn thể, cộng đồng dân cư trong việc phát hiện, xử lý, hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực.

+ Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre sau khi được HĐND tỉnh thông qua để đẩy mạnh công tác vận động người nghiện tự nguyện tham gia cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng như cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt gia đình, cộng đồng; đồng thời rà soát, tổng hợp, kiến nghị Trung ương sửa đổi các quy định để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với phương tiện phát âm thanh.

+ Triển khai thực hiện tốt và kiểm tra việc cấp kinh phí để thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa- Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

+ Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Bến Tre để trình HĐND tỉnh thông qua.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 (lĩnh vực văn hóa – xã hội), xin báo cáo đến HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐB HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở KHĐT;
- LĐVP HĐND tỉnh (1b);
- Phòng Tổng hợp (7b);
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Thi.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN



Huỳnh Văn Cuộn

